

# Press Release



สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เลขที่ 111 ตำบล คลองหนึ่ง อำเภอ คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี 12120

โทร.02-644-8150 ต่อ 212,237,217,712 โทรสาร 02-333-3934 E- MAIL [pr@nstda.or.th](mailto:pr@nstda.or.th)

## สวทช. อัปเดตแผนเปิดต่อเนื่อง เสรีฟเทคโนโลยีที่น่าสนใจให้นักลงทุน

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) นำทีมนักวิจัย คัดสรรผลงานเด่นพร้อมทำเป็นธุรกิจ เปิดให้นักลงทุนซื้อบั้งในงาน “NSTDA Investors’ Day ธุรกิจเทคโนโลยี ของดีสำหรับนักลงทุน” หวังให้วิทยาศาสตร์สามารถต่อยอดกับภาคอุตสาหกรรม และนำไปสู่การสร้างผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจและสังคม

16 กันยายน 2553 ณ ห้องบอลรูม ศูนย์การประชุมแห่งชาติ สิริกิตต์ ดร.วีระชัย วีระเมธีกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “ธุรกิจเทคโนโลยี ของดีสำหรับนักลงทุน” หรือ NSTDA Investors’ Day ซึ่งเป็นกิจกรรมประจำปีของ สวทช. กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ โดยจัดขึ้นในปีนี้เป็นปีแรก เพื่อเสนอผลงานวิจัยและเทคโนโลยีของ สวทช. ที่ได้รับการคัดเลือกแล้วว่ามีความเหมาะสมในการลงทุนผลิตเป็นสินค้าหรือให้บริการ เพื่อให้กลุ่มนักลงทุนเป้าหมายได้มีโอกาสเข้าถึงหรือเลือกซื้อผลงานวิจัยและเทคโนโลยีดังกล่าว รวมทั้งให้ความเห็นต่อการนำผลงานวิจัยที่จัดแสดงไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์

ดร.วีระชัย วีระเมธีกุล รมว.วท. กล่าวถึงรายละเอียดว่า วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ได้กลายเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างมาก เนื่องจาก วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นพื้นฐานของการสร้างองค์ความรู้อันนำไปสู่การเป็นนวัตกรรมที่สามารถนำไปสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการ แต่สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าปราศจากการเชื่อมโยงงานวิจัยของภาครัฐให้เข้ากับการใช้ประโยชน์จากภาคเอกชน เพื่อให้ผลงานวิจัยจากภาครัฐสามารถนำไปสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้กับภาคเอกชนอย่างแท้จริงและเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศแนวทางหรือกลยุทธ์ของภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยมีหลายเรื่อง ไม่ว่าจะเป็น การวิจัยเชิงรุก กลไกการสนับสนุนภาคเอกชน หรือโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในด้าน การวิจัยเชิงรุก และความร่วมมือในการต่อยอดเชิงพาณิชย์ จะเป็นความร่วมมือของภาครัฐและเอกชนในรูปแบบ Public-Private Partnership (PPP) เป็นสิ่งที่สำคัญโดยเริ่มตั้งแต่การร่วมวิจัยและพัฒนา ที่มีกำหนดโจทย์ที่ใช้ในการทำวิจัยร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชน หรือการต่อยอดผลงานวิจัยภาครัฐเพื่อใช้ในเชิง

ทั้งนี้ ดร.วีระชัย วีระเมธีกุล ได้กล่าวโดยสรุปว่า วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมมีความสำคัญอย่างยิ่ง ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมสร้างสรรคของประเทศ ไม่ว่าจะเป็นวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ที่จะเป็นพื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทั้งในผลิตภัณฑ์และบริการให้กับภาคอุตสาหกรรม ถึงแม้ว่าภาครัฐจะมีบทบาทที่สำคัญในการทำวิจัยและพัฒนาหรือสร้างมาตรการสนับสนุนภาคเอกชนให้ทำวิจัยและพัฒนา แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือผลงานวิจัยเหล่านั้นจะไม่มีประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมเลยถ้าปราศจากความร่วมมือจากภาคเอกชนในการนำผลงานวิจัยนั้นไปใช้ประโยชน์อย่างแท้จริง จึงอยากเห็นงาน NSTDA investors Day เกิดขึ้นแบบนี้ทุกปี

ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดงาน NSTDA Investors’ Day ในปี 2553 นี้ ภายใต้ Theme ของงานในปีนี้เป็น “ธุรกิจเทคโนโลยี ของดีสำหรับนักลงทุน” มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เป็นเวทีหรือช่องทางเลือกอีกช่องทางหนึ่งที่เชื่อมโยงวงการอุตสาหกรรม การลงทุนและการเงิน เข้ากับวงการวิทยาศาสตร์ อันจะสามารถกระตุ้น

